



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1507 26 tháng 5 năm 2024

Quán thông

*Quán thông quý tưởng Trời cao
Chuyển biến thâm sâu các sắc màu
Qui hội chính mình duyên đạt thức
Bình tâm xây dựng lý siêu hành*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Duyên hạnh ngộ do đâu hình thành ?*
- 2) *Thần giao cách cảm là sao ?*
- 3) *Người tu chọn phát triển điển quang của nội tâm có sợ sự chỉ trích phê bình hay không ?*
- 4) *Tại sao nơi ánh sáng vô cùng lại không có người xấu ?*
- 5) *Dấn thân tu học thì phải dấn thân làm sao ?*
- 6) *Người tu Vô Vi phạm tội nào nặng nhất ?*
- 7) *Làm người thiếu thật thà, ích kỷ, mách khỏe có ích gì cho phần hồn ở tương lai không ?*

1) Monaco, 27/02/98 12: 45 AM

Hỏi : Duyên hạnh ngộ do đâu hình thành ?

Đáp : Thừa duyên hạnh ngộ do tâm thành đã hình thành bất cứ ở nơi nào trên mặt đất

Kệ :

Tâm thành đạt đích niệm Nam mô

Tương ngộ tâm giao tự gặp bề

Thế giới tuy xa nhưng gần trong chốc lát

Cùng chung học hỏi cõi hư vô

2) Monaco, 28/02/98 4 :30 AM

Hỏi : Thần giao cách cảm là sao ?

Đáp : Thừa thần giao cách cảm là xác xa nhưng tâm không xa, tâm linh có thể liên lạc và đoán biết lẫn nhau chung đường tiến hóa

Kệ :

Tâm linh phát triển muôn chiều chuyển

Dứt khoát tâm tu tự giải phiền

Sống động tình Trời không mát mát

Tình thương dào dạt trí tâm vừa

3) Monaco 01/03/98 5 :05 AM

Hỏi : Người tu chơn phát triển điển quang của nội tâm có sợ sự chỉ trích phê bình hay không ?

Đáp : Thừa người tu chơn tức là có khả năng phát triển điển tâm, tự tháo gỡ nghiệp lực, tạo thành một tập quán tốt, vượt khỏi sự mê chấp, thì đâu còn sợ sự chỉ trích, nhưng luôn luôn lấy oán làm ân mà tu tiến thì mới thật là chơn tu

Kệ :

Thực hành rõ lẽ chính mình ngu

Học hỏi không ngừng ý tự tu

Thử thách tràn đầy không động loạn

Thương tình giúp đỡ kẻ đui mù

4) Monaco, 02/03/98 2 :15 AM

Hỏi : Tại sao nơi ánh sáng vô cùng lại không có người xấu ?

Đáp : Thừa nơi ánh sáng vô cùng tận là nơi không thiếu thốn. Ngược lại ngự trong thể xác âm u, tự cảm thấy thiếu thốn và bơ vơ, vì tham muốn có ánh sáng thay vì âm u

Kệ :

Thiên nhan đã sớm đưa hồn tiến

Nhập thể âm u tạo lụy phiền

Cố gắng vươn lên trong thức giác

Bình minh ban chiếu trí tâm yên

5) Monaco, 03/03/98 5 :30 AM

Hỏi : Dẫn thân tu học thì phải dẫn thân làm sao ?

Đáp : Thừa muốn dẫn thân tu học thì phải thường xuyên thực hành pháp môn và nghe những lời chơn lý phát triển tâm linh, nhiên hậu phần hồn mới có cơ hội xuất phát đi lên và tự giải bỏ nghiệp tâm

Kệ :

*Tự tu tự tiến tự phân tâm
Ốc mở tâm khai tự tiến thâm
Giải đãi không còn duyên đạt thức
Trì tâm đạt thức chẳng sai lầm*

6) Monaco, 04/03/98 4 :00 AM

Hỏi : Người tu Vô Vi phạm tội nào nặng nhất ?

Đáp : Thừa người tu Vô Vi phạm tội ăn cắp công lao của bạn đạo đã phục vụ cho chung. Không đóng góp, ngược lại sang băng lậu làm mất phẩm chất, tự phá hoại bản chất thật thà của chính mình, là một đại tội. Hướng về sự gian dối mà hành sự thì sẽ không bao giờ tiến bước, phụ lòng thương yêu và phục vụ của bạn đạo, tự giảm phẩm chất tâm linh của chính mình. Càng ngày sẽ càng tăm tối thêm, không lối thoát. Tham gia đại hội lậu, cũng còn khoe

Kệ :

*Tu không đóng góp giải tâm mình
Thực hiện tham lam lại khó mình
Ích kỷ âm u không lối thoát
Hy sinh phục vụ mới là xinh*

7) Monaco, 05/03/98 3 :40 AM

Hỏi : Làm người thiếu thật thà, ích kỷ, mánh khóe có ích gì cho phần hồn ở tương lai không ?

Đáp : Thừa ích kỷ xấu tánh rất bất lợi cho phần hồn, vì chọn đường hẻm đi thay vì đường rộng lớn, muôn đời không bao giờ phát triển được tâm từ bi

Kệ :

*Tạo lầm nuôi dưỡng tánh ngu si
Thua lỗ không hay cũng tại vì
Tánh xấu hại mà tương phước
Khó tu khó tiến khó dự thi*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Đại Đồng Tu Tán

*Vui chung tiến hóa không ngừng
Vía hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây
Cảm thông nguyên lý vui vậy
Đâu đâu cũng được sum vầy vui chung
Chẳng còn lý luận điên khùng
Thành tâm tu tiến mỗi vùng mỗi siêu
Chơn tâm phát triển được nhiều
Cần khôn qui một cảm yên cảm hòa
Bình tâm diệt ngã không ta
Tự hòa tu tiến mới là người khôn
Cộng đồng nhơn loại có hồn
Cùng chung tu sửa cùng tồn tại lâu
Chung vui phát triển nhiệm mầu
Đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm
Chung vui giải tiến mừng thầm
Chung cùng tiến hóa cùng tầm đường tu
Chẳng còn khờ dại tạo ngu
Trí tâm ổn định an du phần hồn
Chẳng còn lý luận ác ôn
Chung vui Thầy bạn ôn tồn dựng xây
Thiên cơ qui động đổi thay
Ngày ngày tiến hóa ngày ngày an vui
Thực hành hiểu luật rèn trui
Trì tâm tu tiến an vui mỗi ngày
Mặc cho tình thế đổi thay
Thực hành tinh tấn vui lây thế tình
Tự do phát triển sửa mình
Tình ta tình họ tình mình dựng xây.*

Lương Sĩ Hằng

Khóa 4 TV Vĩ Kiên - Quy Thức: NHỊN NHỤC (tiếp theo)

*Tranh đua hậu quả khó lường
Một lòng nhịn nhục mới tường giả chơn.*

Tranh đua thì hậu quả khó lường lắm! Chúng ta tranh chấp một việc gì là phải có một hậu quả đến với các bạn. Xong, thấy các bạn thắng rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc thấy các bạn có cái bệnh, cái tâm bệnh vẫn còn, tim gan tỳ phế thận của bạn không có ổn thỏa thì tương lai nó mới sanh cái bệnh. Cho nên tôi đã thường nói: bệnh do tánh sanh, chúng ta hơn người thiên hạ một tấc là chúng ta phải đau đớn một tấc; mà chúng ta hòa với thiên hạ thì chúng ta được tiền và thiên hạ được vui.

Một lòng nhịn nhục mới tường giả chơn: Chúng ta một lòng nhịn nhục, nhịn nhục để hiểu, nhịn nhục để minh, nhịn nhục để thấy cái tội tạng của chính mình, thấy đó là những người nào đến kích động chúng ta là Bề Trên đang giáo dục chúng ta mà thôi. Mới tường giả chơn: biết cái gì thật cái gì giả, chửi cha mắng mẹ họ nhưng mà những cái lời đó mà phân tách ra thì không có nghĩa lý gì. Cũng chẳng phải là giận, chính chửi họ là chửi mình, ghét họ là ghét mình; người giận đó run rẩy, chớ người nghe đâu có run rẩy; mà chửi họ họ cũng không nghe, họ bỏ ngoài tai thì chính cái người mà chửi họ là người đó bệnh trước hơn người kia.

*Lòng thành thực hiện keo sơn,
Gắn liền Trời Phật không sòn không mê.*

Đó, chúng ta lòng thành thực hiện keo sơn, chúng ta dính liền với Trời Phật, vì tâm chúng ta do Trời Phật bảo trì và sáng tạo chúng ta xuống thế gian, thì chúng ta phải gắn liền với Trời Phật. Trời là ta, Phật là ta, không sòn, không mê, không bao giờ chúng ta bỏ Trời Phật, và không bao giờ chúng ta đắm chìm trong sự mê nữa.

*Tâm thành tự nguyện trở về
Quy Không đạt pháp bồi bê chẳng còn.*

Tâm chúng ta thành, chúng ta thật thà với chính ta là thành. Tự nguyện trở về, phải trở về đâu? Trở về cái Không, trong lúc chào đời chúng ta là Không.

Quy Không đạt pháp bồi bê chẳng còn: Chúng ta trở lại cái không của chúng ta là vô tư thanh nhẹ thì chúng ta đạt pháp, thì đâu còn sự bồi bê hướng ngoại, tranh chấp, bày vẽ, trói buộc tâm thức của ta và tạo động cho bên ngoài nữa.

*Tu thời chẳng có cú lòn
Tự mình tháo gỡ lòng son thực hành.*

Tu thì không có cúi lòn không có xin ai, không có nhờ ai, không có quỳ lụy ai; chính mình đã làm sai bây giờ mình phải tháo gỡ. Lòng son thực hành chúng ta quyết tâm trở về với sự chơn giác của chúng ta và gỡ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta.

Điền thời thanh nhẹ đạt thanh: Điền càng ngày càng thanh nhẹ, càng đi tới cái chỗ thanh.

Pháp thời tạm mượn giải rành loạn dâm: Cái Pháp mà chúng ta hành ở đây là tạm mượn thôi, ta mượn cái gậy này để đi tới. Tại sao nói chúng mình là mượn? Các bạn Soi Hồn, đó là các bạn quy cái luồng điện, mà mượn cái gì? mượn mấy ngón tay này, mượn cái kích động của thể xác này để cho nó quy về, thay vì để ở đời họ kích động nhờ quả, nhiều kiếp mới được. Cho nên chúng ta tu tắt, tu gọn. Chúng ta phải dùng cái tay, chúng ta bịt cái lỗ tai lại, kích động cho nó trở vô. Đó, rồi nó mới hướng thượng, nó mới giải tỏa được. Dem cái luồng điện sân si từ trong tâm, giải tỏa ra ngoài, thì nó đâu còn sân si nữa. À, nó đâu còn sự loạn dâm nữa? Làm Pháp Luân Thường Chuyển, đâu đó nó có trật tự, nó quy về rồi, đâu có còn loạn dâm nữa.

Trở về thanh cảnh tự tâm

Con đường chánh giác trong tâm người hiền.

Đó, trở về thanh cảnh, trở về trong càng ngày càng lui, càng nhịn nhục, càng thấy đường đi càng lớn rộng, và sức thương yêu của chúng ta càng gia tăng vì thấy những người kia đang bị sai lầm và không biết chừng nào họ mới ngộ tâm.

Con đường chánh giác trong tâm người hiền: Chúng ta thật thà với chính chúng ta là chúng ta thấy rõ rồi, cái sự chánh giác nằm ở bên trong, chỉ có chút xíu đó là giải quyết tất cả.

Chẳng còn cảm nhận nào phiền

Tinh thần bất động hợp duyên muôn loài.

Chẳng còn cảm nhận nào phiền, không có buồn phiền ai hết! Chúng ta hàng ngày sửa, hàng ngày lo, hàng ngày sửa cơ tầng trong nội tạng nội tâm, trong đại não của chúng ta thì tinh thần bất động. Lúc đó chúng ta đâu có động? hướng ngoại mới động, hướng ngoại mới bị sự kích động, phản động mới tạo động; mà chúng ta không có hướng ngoại, đâu có động?! Hợp duyên muôn loài: thì tất cả thể gian đang chung hưởng thanh khí điện của cả Càn Khôn Vũ Trụ, đồng hít vô và thở ra; cộng cỏ cũng vậy mà chúng ta cũng vậy. Hột cát, hột sạn mà không có mặt trời, mặt trăng ban chiếu, không có thanh khí thì nó cũng là bị mốc, bị hư. *(còn tiếp)*

Không niệm Phật được?

Bạn đạo Dạ, kính thưa Thầy ; Thầy về, con bệnh quá, không có lên thăm Thầy được ; con có gọi điện thoại cho Thầy nhiều lần, nhưng mà có lẽ là vì Thầy bận việc. Dạ thưa Thầy, từ ngày chữa bệnh tới bây giờ, con rất là khó niệm Phật ; mà trên đỉnh đầu lúc nào, làm như có cái gì nó đè nặng lên trên đỉnh đầu ; thì đỉnh đầu nó đau dữ dội, lúc nào nó cũng nhói nhói, mà ở phía sau đó nó u một cục, nó lồi, nó lõm, rất là khó nằm ở phía sau ; dạ. Hai trái thận và 2 cái phổi, làm như lửa cháy đốt, rất là khó chịu ; mà càng niệm Phật thì nó càng, nhà cửa con thấy nó cứ quay vòng vòng, vòng vòng ; con thấy rất là khó niệm Phật ; và tính tình rất là thay đổi, nó không còn cứng rắn như ngày xưa nữa : nó dễ giận, mà dễ hờn, dễ khóc. Con thấy xác thân phàm này, con không làm gì được cho bản thân mình; con xin Thầy cho con một giấc ngủ để ra đi càng sớm càng tốt để giải quyết cái nghiệp thân. Con bằng lòng chịu xuống Địa Ngục. ...

Đức Thầy: Cái bản thân là nghiệp thân; cái nghiệp thân là bằng chứng của nhân quả từ tiền kiếp tới bây giờ. Con nên nhịn nhục đi; Con được cái Pháp, Con nhịn nhục cho nó đau, cho nó hành tới đâu, tới, không cần biết! Con nghe rõ là người cùi mà còn hết bệnh được, là do nhờ dũng chí của Người bị cô lập, xã hội không thương, gia đình không thương, Người mới đi, thực hành được cái Pháp Vô Vi, và được cứu lấy, hết bệnh cùi. Mà Con phải, có cái cơ hội này, Con cảm ơn cơ hội này; nhịn nhục tối đa, không sao; thì mình biết kiếp trước mình đã hành người ta nhiều, bây giờ người ta hành lại không có bao nhiêu; cứ nuôi cái dũng chí thanh tịnh đó thôi! Còn pháp thiền thì Con đã thiền một thời gian rồi, thì sự liên hệ nó cũng có rồi; Con cứ giữ dũng chí thanh tịnh; thanh tịnh chừng nào thì điển Con nó sẽ gia tăng cao, rồi cái sự may mắn nó sẽ đến với Con.

Không niệm Phật được là tại sao? Vì thuốc trong nhà thương nó cho mạnh quá, cho Con có giấc ngủ. Cái đầu Con nặng, không bao giờ Con niệm Phật được; nhưng mà Con phải nhớ là khi Con mở mắt, Con hiểu được, “Đây là cơ hội tui nhịn nhục và cơ hội tui đi về Trời; tui không có ở thế gian nữa; chết lúc nào tui cũng được, tui chấp nhận.” Sanh lúc nào Con không biết, mà chết lúc nào cũng không hay; không lo! Được giờ phút nào, hay giờ phút đó thôi, không sợ nữa. Nghiệp thân cứ việc trả, không sao, thì cái dũng chí Con càng ngày càng nâng cao được.

Ba Năm Thành Lập TĐ Thiên Thức - (01-09-1994)



Sau này, ngày 28 tháng 01 năm 1996

Ông Tâm thân mến và quý trọng,

Ngày 20.3.95 tôi có thư qua Atlantic City trình Ông Tâm về tôi đã nhận được bức chân dung từ Atlantic City gửi về - thư từ Amphion gửi sang và Lỗi đầu Đuàn Hề Hời qua một ban Đạo từ Pháp mang đến: "Một chú Lợn Sữa", béo nặng 1.000 lbs. Quý hôn cả, là Tâm lòng Yàng Ông Tâm!! Chúng tôi cảm động, hoan hỉ và biết ơn Ông Tâm.

Khẩn cầu Thượng Đế trả công và chúc phúc Ông Tâm. Hằng năm, từ trên 10 năm qua Ông Tâm giúp đỡ gia đình tôi: "Hoàng Chiếu bắt phải hảo tâm nhân".

Ông Tâm gửi tặng bức chân dung lúc sáng, tờ nét vui tươi... an ủi lòng người! Nhìn chân dung... như nghe lời. Khiến lòng cao ráo một tâm hồn thanh khoáng, từ bi, hướng thượng trong một thân thể khoẻ mạnh. Hoàn hảo Ông Tâm! Bức chân dung kèm theo bốn câu thơ ngắn gọn, tinh hương chi dương: "Chiếu có biên chuyển không ngừng nghỉ. Nhân đạo từ rời thế hẹp khòi."

Hiện bức trên đường tâm hành đạo. Chúc hạnh phát phát sáng cơn nghi: "Bên cầu thơ tôn sẽ Đỉnh hương Chi dương."

"Chiếu có biên chuyển không ngừng nghỉ". Nhìn lại đi rừng gần đây. Những chính biến, biến cố quan trọng không thể đoán chân thành được... Chiếu tại đơn đản sức người không thể cản ngăn...

Phải có Đạo tại Các căn quyết sanh tử - và cũng phải tác - tiêu nhưn vũ trụ. Cũng thế sư, con người phải tin có Chiếu Đế. Cứ cho mình là Đố thần,

(14) Cũng bả thuyết Vô thần là Đố Minh và Đố Thiên hạ. Cũng có Chiếu Đế, có Chua là đấng; những chửa đố! Phải hạnh... Mà hạnh không tích là Đố ích! Ông Tâm dạy: "Cứn bức trên đường, tâm hành đạo. Phải phải tin và Hạnh."

Ông Tâm đều đặt ban Đạo năm Châu trên Chính Lộ;



25.03.96

Hiếu Thưởng, phát triển tâm trí (Bi).

Chúng ta tên và Hạnh; chúng ta sẽ gặp nhau
trên Chiến Trường, đích cũng của chúng ta.
Ở đó, hết chính biến, thiên tai, bão lụt, đồng đất.
Không Cầu Sĩ và Bưởi Tươi.

Chỉ có Hạnh Phúc hoàn toàn và vô cùng tận.
Đời đời tâm sử với Ông Năm trong những ngày cuối
Năm của một cuộc đời cũng sắp tàn.

Nhân tiện xin trình Ông Năm tường: Chương tuần
tháng 6-95; GDP Pháp lý có quý chủ tài trợ (LQ) và nhân viên
chúng tôi xin Hồ Chí Minh để được phong vấn và định cư tự nguyện
ở Hoa Kỳ - và đầu tháng 11-95 lại nhận được Thẻ Mời Nhập
Số Ngoại vụ VN, tên làm thủ tục xin xuất cảnh tự nguyện ở Mỹ.

Những tương danh sách chỉ có tên 2 vợ chồng già; Các con
trên 21 tuổi đều có số. Chúng tôi được đi thành cư nhiều
gia đình không được "đoạn kết". Vì lý do trên tài đã từ 7
tháng... Nghèo khổ, thiếu thốn, lo âu... tanh chết... theo
lý Chương để sắp đặt... biết rằng nếu qua CA... chúng tôi
trung trường sẽ được trở cấp ở tháng 4/90 (tháng 10/90) và
sau đó được hưởng tiền "Phúc Sĩ" 612 đô (tháng) nghiệp,
đổi bảo đảm. Đây là diệt Khố... chúng tôi sẽ sống, chết
ở nơi chôn nhau cắt rốn... với thủ thẩn... đến lúc sinh
biết coi Tân!... ở thế giới bên kia. Không còn đau khổ,
lo âu... hết cơn ăn uống, may mắn... tiền đồ không cần,
vàng không thêm... Và ngay cả đời với tuổi dài đã tại,
không còn xa... Chỉ cần hạnh phúc tốt để bước vào "Cánh
Là, tuyệt vời Hạnh Phúc. An Bình vĩnh cửu - trong
Tĩnh yên của Đại Gia Đình: Chương Đời và Nhân Loại!

Bình minh Bình bực hệ mở, kính chúc Ông Năm:

(15) Sức khỏe dồi dào - thật Thọ - để tìm đất Ban Đào hôn phụng
hàng hải, tốt sáng trui huân, hiếu thưởng - Sông Tả Bi, Bắc Chi
huân về tích công. Để Sông Hạnh phúc hoàn hảo, hết diệt
và vô cùng tận ở Thế giới bên kia! Sức mạnh cao quý của Ông Năm.
Hội Fam, kính trong quý mến và biết ơn!

TB
Coi việc nhân việc là
môi của đảng và nhà nước
qua các cơ quan địa
phương (tên ngày 3/1/96)
Lời hỏi trước Quân ủy Q. 3, TP. HCM tham dự Nghị
chức Thọ - từ buổi sáng 80 với Xuân Bình Tý - và nhân
qua từ vui xuân với con cháu - Chín Trời - Cả nước hội ngộ. Có lẽ lại đi tìm lãnh chúng?!? Kính

Singapore, ngày 25/3/96

Anh N

Vui nhận được thư anh đề ngày 28/1/96 được biết anh và gia đình vẫn được khỏe mạnh. Anh có duyên lành đi Mỹ nhưng anh đã từ chối, vì tự cảm nhận tuổi cao và biết được mình sẽ ra đi đối với việc di chuyển không cần thiết. Tin nơi Chúa thì Chúa sẽ quyết định mọi việc, nhưng cuộc sống của thế xác thì rất cần sự hỗ trợ của vật chất. Vậy anh nên ra đi hơn là ở lại. Thiên Quốc là chánh, mặt đất là tạm, về Trời sẽ cứu được nhiều sanh linh ở tương lai. Căn nguyên khí tự do của Thượng Đế khai sáng tâm thức của chính mình hơn là nắm bắt những lý luận không cần thiết cho tâm linh.

Chúa ban tình đẹp nơi nơi
Trời cao vẫn tiến hợp thời thăng hoa
Cảm thông nguyên lý tình Cha
Đời là tạm cảnh ta hòa tiến lên
Thành tâm tiến hóa vững bền
Một lòng một dạ chẳng quên Cha Trời
Thương yêu chẳng muốn xa rời
Bền lâu Thiên Quốc đời đời dựng xây
Thế gian hoàn cảnh là Thầy
Dạy cho hiểu đạo tâm này đạt an
Khai tâm mở trí khai màn
Pháp quang sáng chói thiên đàng ta đi
Nơi nào cũng chỗ thực thi
Tình thương đạo đức ta thì giác tâm
Cảm thông nguyên lý mừng thăm
Trời ban tình đẹp thâm tâm an hòa
Tình thương chẳng có cách xa
Cùng chung chí hướng chan hòa tình thương
Tâm lành sáng lạng như gương
Tình Trời cao đẹp yêu thương hoài hoài
Chúc anh tu tiến hàng ngày
Thân tâm an lạc vui vầy cảm giao.

Quý thương,



THE REEF
Lương Sĩ Hằng

(16)

THƯ BẠN ĐẠO ĐỀ NGHỊ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 2025

Kính thưa các đồng Bề Trên, kính thưa Ban Tổ chức ĐHVVQT và kính thưa các Bạn đạo Vô Vi ở khắp mọi nơi trên thế giới!

Em tên Lâm Ngọc Ngoan, một bạn đạo ở Việt Nam.

Em xin đề nghị địa điểm tổ chức Đại Hội Vô Vi

Quốc Tế cho Năm 2025 là ở Đảo Cebu của Philippines thuộc vùng Đông Nam Á.

Sau khi nghiên cứu và tham khảo ý kiến của nhiều người đã từng đi du lịch nhiều nơi ở Đông Nam

Á, em nghĩ Cebu là 1 danh thắng mới chưa

từng được tổ chức Đại Hội, là một nơi xứng đáng để chúng ta trải nghiệm ...Nếu nơi đây được chọn để tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế thì em nhận thấy có nhiều điểm thuận lợi cho bạn đạo Việt

Nam nói riêng và cho Bạn đạo khắp nơi trên thế giới nói chung khi tham dự. Em xin liệt kê ra sau đây:

Philippines là một trong những đất nước xinh đẹp nhất tại Đông Nam Á, được mệnh danh là “quốc đảo tình yêu” bởi vẻ đẹp ở đây đủ để khiến du khách yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quốc gia này được hình thành nên bởi hơn 7000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Đảo ở

Philippines có nhiều, nhưng du khách muôn phương ấn tượng đặc biệt với **hòn đảo Cebu** -

một trong những hòn đảo lớn nhất tại đây. Đảo Cebu được mệnh danh là thiên đường du lịch của Philippines. Mỗi năm có hàng triệu người đến nơi đây để trải nghiệm tour **du lịch Cebu**. Đến đây, không chỉ “giải mã” được thế nào là “thiên đường trên mặt đất”, mà còn được khám phá thiên nhiên lý thú cùng rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Thành phố Cebu có khí hậu tương đối

ổn định và ít biến động lớn nên du khách có thể đi **du lịch Cebu** vào

bất kỳ thời điểm nào. Cebu City là thành phố lớn thứ nhì sau Manila. Chúng ta cũng không quên còn có một thuận lợi nữa là Philippines là một trong những quốc gia cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh trong 30 ngày mà không cần xin visa, chỉ cần hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 6 tháng. Bạn đạo nước ngoài cũng có nhiều đường bay thuận lợi vì Cebu là địa điểm du lịch ưa chuộng nên có nhiều chuyến bay khởi hành từ Sydney, Los Angeles, Paris, v.v... via Taipei, Osaka, Tokyo, HongKong, Singapore, Malaysia, v.v....

Nếu Đại hội được tổ chức tại châu Á sẽ là niềm vui và ước ao lớn nhất của chúng em. Hàng năm, theo tìm hiểu của chúng em, đều có một số bạn đạo mới được tham dự Đại hội lần đầu tiên trong đời, và mỗi năm cũng đều có một số mới khát khao được đi tham dự dù chỉ một lần. Vì hoàn cảnh chưa thuận tiện tại quê nhà nên hàng năm chúng em chỉ có một cơ hội duy nhất để có thể tụ họp đông đủ nhằm tưởng nhớ Đức Thầy, và học hỏi nơi các anh chị, cũng như được hưởng ân điển Bề Trên quang chiếu. Chúng em đồng thời cũng rất cảm xúc trước sự hy sinh của quý anh chị ở khắp mọi nơi trên thế giới và BTC khi tổ chức một Đại hội tại châu Á, nhưng chúng em ước mong bạn đạo và Bề Trên sẽ tạo thêm duyên lành để chúng em được học hỏi lẫn nhau và phát triển tâm linh. Chúng em nghĩ nước Phi là nơi Đức Thầy đã từng đặt chân qua, ước mong quý bạn đạo sẽ tạo cho chúng em cơ hội quý báu để được hội tụ một năm một lần tại đất nước đã từng ghi dấu chân của Đức Thầy.

Rất mong được BTC và tất cả Bạn đạo quan tâm chiếu cố đến lời đề nghị này.

Chúng con xin thành tâm cảm ơn chư vị Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy,
Lâm Ngọc Ngoan

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khóa sống chung 1 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	5/6/2024-11/6/2024
Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2024 – 6/7/2024
Lễ Liễu Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 21, 26-05-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Nguyễn Lý Tận Độ

https://youtu.be/qoZQ8k_pcd8?si=nDLv98y5xllKiaYS

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nháy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

[1982 Thầy giúp đồng bào trai tị nạn Palawan](https://youtu.be/MeFThKZrff0?si=YeunY55B1FtDzN8c)

<https://youtu.be/MeFThKZrff0?si=YeunY55B1FtDzN8c>

2018 Thăm viếng và hỗ trợ trường cam điếc Lái Thiêu

https://youtu.be/8_MiY7XhKE8?si=Rm49DCo4C8DAAnIn

CKBV phát học bổng sinh viên nghèo

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GqkmQEjo1LjpoIrSUQLM5L&si=I2Ob6TWZ6gE9zeQh>

Tặng giếng nước ngọt

https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4FCMvM5WemEJ5Edm3Wq0yVs&si=Dn_W5RPXRFHKEeGU

Tặng xe lăn 2022

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4HwhxS6HwL-TtRHaBuHl5tVs&si=4gEHqvGOg94Ti65l>

Tặng xe lăn 2024

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GualtvxBjZewFLGVQX-LBu&si=u-cQkjxrJyzMp9YN>

MỤC BÉ TÁM bản bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 16 Câu 546 tới 570 - Tháng 12 năm 1991 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/gjqC8yPL3OA?si=9d23CBBDCast9eQ->

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1507 ngày 26-05-2024

<https://youtu.be/qzibRoIaqbs?si=aUc9uzx8NQQZCCFS>

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 8 - Thi đua tu thiền thanh tịnh - Kiếp người - Cuộc sống trần gian

<https://youtu.be/nluLAA9CQ-0?si=g8PCNLAgsOx4PW0R>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Á Âu Tương Hội- Ca Sĩ: Diệu Hiền - Điện Tử Long Gia đình Thiện Tạo thực hiện và kính tặng

https://youtu.be/ZqNTPiV_rRg?si=CxpgLB-8DFF3ixAb

Ban video kính mời